



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว ปราบกฏผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 7 ราย จึงประกาศรายชื่อดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
001	นายณัฐภัทร ทองธรรมชาติ	
003	นางสาวศิริทิพย์ จันทร์ชมพู	
004	นางสาวพิมพ์จุฬา รักษาภักดี	
005	นางสมใจ จูมมณี	
007	นายภัทรเดช กิตติภัทรเนตร	
008	นายธนทร เรืองวสุ	
009	นายสุขสันต์ ดวงโชคดี	

1. กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

จะทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

2. ผู้เข้าทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ต้องไม่นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายเพชร อรุณศรีประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไปได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการได้ ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏมีผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าเลือกสรร จำนวน 2 ราย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
002	นายปฏิวัติ คล้ายมุข	วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
006	นางสาวนริศรา ทรัพย์โภาค	ขาดประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ทั้งนี้ หากผู้สมัครยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ประกาศรับสมัครให้นำหลักฐานมาแสดงที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจะได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพิ่มเติม หากพ้นกำหนดตามประกาศดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1